

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1473/UB-NC
V/v lập kế hoạch xin nhượng bán nhà
xưởng dư thừa của các DNNN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 2-5-1996

Kính gửi: - Các Sở, Ban, Ngành thành phố
- UBND các Quận, huyện.

Nhằm thúc đẩy công tác đầu tư đổi mới công nghệ đối với các DNNN phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện xúc tiến việc lập kế hoạch đầu tư đổi mới công nghệ trong năm 1996 đối với các DNNN trực thuộc (theo mẫu kèm) bằng nguồn vốn hiện có và phần kiến nghị bổ sung thêm từ việc xin nhượng bán nhà xưởng dư thừa của các doanh nghiệp. Báo cáo kế hoạch được tổng hợp lại từ các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện gửi về Cục quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, số 123 Trần Quốc Thảo, quận 3, hạn cuối cùng là ngày 15/5/1996. Cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tổng hợp toàn bộ danh sách đồng thời tham mưu đề xuất ý kiến báo cáo cho Ủy ban nhân dân thành phố.

Trên cơ sở này Ủy ban nhân dân thành phố sẽ có tờ trình xin phép Chính phủ và Bộ Tài chính cho chủ trương để thực hiện.

Đề nghị Giám đốc các sở, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thực hiện nhanh chóng và đầy đủ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Chủ tịch
Trương Tấn Sang

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH NĂM 1996 CỦA CÁC DNNN TRỰC THUỘC HIỆN ĐANG HOẠT ĐỘNG CÓ HIỆU QUẢ NHƯNG THIẾU VỐN ĐẦU TƯ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ
Kèm theo CV số: /UB-... ngày ...1996 của UBND thành phố)

TT	Tên doanh nghiệp	Địa chỉ mặt bằng nhà xưởng xin nhượng bán (Ghi rõ số nhà đường Quận, Huyện..)	Hồ sơ pháp lý về sở hữu tài sản xin nhượng bán đã được giao cho DN quản lý sử dụng			Diện tích khuôn viên (m ²)	Diện tích xây dựng (m ²)	Diện tích sàn xây dựng (m ²)	Nguyên giá TSCD (1000đ)	Giá trị còn lại (1000đ)	Giá bán dự kiến (1000đ)	Kế hoạch đầu tư năm 1996			Ghi chú
			Số QD	Ngày	Cơ quan cấp							Tổng số vốn đầu tư	Trong đó		
													Vốn DN hiện có	Vốn thiếu xin bổ sung thêm	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	DN..														

Giám đốc (Sở, ngành)
Ký tên, đóng dấu